

**THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 155 /TTg-V.III

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2015

V/v trả lời chất vấn của Đại biểu  
Võ Thị Dung, Đoàn ĐBQH  
thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi:

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ  
ĐẾN Số: S  
Ngày: 02/2/2015

- Đại biểu Quốc hội Võ Thị Dung;
- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh;
- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ nhận được chất vấn của Đại biểu Quốc hội Võ Thị Dung, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh.

**NỘI DUNG CHẤT VẤN**

Nhiệm kỳ Khóa XIII (2011-2016) đã qua 2/3 chặng đường, điều hành của Thủ tướng Chính phủ tuy đã đạt được một số kết quả đối với mục tiêu kèm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, nhưng đối với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội chưa có nhiều chuyển biến, thậm chí có lĩnh vực giảm sút như văn hóa (đạo đức xã hội suy thoái nghiêm trọng), giáo dục, y tế (nhiều bất cập, nhân dân bức xúc)...đã và đang gây ra nhiều hậu quả xấu cho xã hội, bất an cho nhân dân.

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho biết trong nhiệm kỳ này sẽ có các giải pháp gì nhằm thúc đẩy các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế...tiến triển đồng bộ hoặc theo kịp phát triển các lĩnh vực đời sống xã hội.

**TRẢ LỜI**

Về chất vấn này, Thủ tướng Chính phủ xin trình bày như sau:

Như đã báo cáo trước Quốc hội đầu Kỳ họp này, trong điều kiện kinh tế có nhiều khó khăn nhưng Đảng và Nhà nước ta vẫn bố trí tăng nguồn lực từ ngân sách nhà nước đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Văn hóa, xã hội và đã đạt được những kết quả tích cực, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Tuy nhiên, văn hóa, xã hội có nhiều mặt hạn chế, yếu kém, chậm được khắc phục. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao, khoảng cách giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư còn lớn và chậm được thu hẹp. Số người thiếu việc làm và việc làm không ổn định còn lớn, nhất là trong thanh niên. Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân còn nhiều mặt hạn

ché. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu, việc khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện còn chậm, nhất là tại tuyến trung ương và tuyến cuối. Nguồn lực bảo đảm an sinh xã hội, trợ giúp xã hội còn hạn hẹp. Việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều khó khăn. Quản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, thông tin truyền thông nhiều mặt còn hạn chế. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc chưa đạt yêu cầu; tác động của mặt trái cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế chưa được ngăn chặn có hiệu quả; nhiều biểu hiện xấu về đạo đức, lối sống gây bức xúc trong xã hội. Tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Đời sống của một bộ phận Nhân dân, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn..

Thời gian tới, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế..., trong đó tập trung vào:

1. Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp; ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học, đào tạo nghề công lập; đẩy mạnh việc rà soát, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục phổ thông. Tập trung phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề các vùng khó khăn, miền núi, đồng bào dân tộc. Phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng Cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn đến năm 2020.

Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra các hoạt động giáo dục; chấn chỉnh, giải quyết kịp thời các hiện tượng tiêu cực gây bức xúc xã hội.

2. Tổ chức triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đẩy mạnh việc thực hiện *Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá*, phát huy tính năng động sáng tạo của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân, các hội văn học - nghệ thuật, tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ văn hoá. Thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển văn hoá và các Đề án thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển Văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới” và các Đề án, quy hoạch đã được phê duyệt, đặc biệt là các chiến lược

phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong những lĩnh vực hoạt động nhạy cảm, dễ gây bức xúc hoặc tình trạng vi phạm kéo dài: tổ chức lễ hội, hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh lữ hành, lưu trú du lịch...

Xin trân trọng cảm ơn Đại biểu./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPQH: Vụ Công tác đại biểu, Vụ Phục vụ hoạt động giám sát;
- Các Bộ: Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, TGD Công TTĐT, các Vụ: TKBT, KGVX;
- Lưu: VT, V.III(3b). *Huyền 34*

**KT. THỦ TƯỚNG  
PHÓ THỦ TƯỚNG**



**Vũ Đức Đam**

